

Cư Jút, ngày 10 tháng 8 năm 2021

Số: 81 /MTTQ-BTT

*“Áp dụng một số nội dung trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid – 19”*

**Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn.**

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đúng hướng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và chung tay của toàn xã hội đã và đang tạo nên sức mạnh để khống chế và kiểm soát dịch bệnh. Trước những khó khăn, vất vả của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid - 19, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức kêu gọi và phối hợp vận động quyên góp ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện chung tay phòng, chống dịch Covid – 19; kết quả thu được khá lớn, thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái” của nhân dân ta trong gian khó.

Thực hiện Kết luận số: 13-KL/HU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy tại cuộc họp ngày 30/7/2021; công văn số: 666/MTTQ-BTT, ngày 05/8/2021 của Ban trực Ủy ban MTTQ tỉnh “ *V/v đề nghị áp dụng một số nội dung trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid – 19*”.

Để công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid – 19 bảo đảm đúng quy định hiện hành. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của cấp mình có kế hoạch thật cụ thể về việc tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hiện vật quyên góp phòng, chống dịch Covid – 19 một cách linh hoạt, kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP, ngày 14/5/2008 của Chính phủ “*về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo*” và các văn bản quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid – 19 hiện hành (có VB gửi kèm).

Việc thực hiện hỗ trợ các khu cách ly, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch cần được tổ chức theo hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện.

Những nội dung khác thực hiện theo kế hoạch số: 26/KH-MTTQ-BBT, ngày 28/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện: “Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Cư Jút.

Báo cáo định kỳ vào thứ sáu hằng tuần về Ủy ban MTTQ huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn triển khai thực hiện ./.

***Nơi nhận:***

- UBMTTQ tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- UBND huyện;
- Như kính gửi;
- UV Thường trực UBMT huyện;
- Lưu VT, VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Đức Vang**